



# ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)


ที่ กท ๐๔๐๘/๕๙๕๙

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ประจำวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ รวม ๘ ข่าว มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

  
(นางสาววรรณุช สวยก้าข้าว)  
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน  
ประจำวันที ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	กทท.ชวนชมดอกไม้ ๕ สวนสาธารณะ ใจกลางกรุง	ข่าวสด, มติชน, newtv, mgronline, siamrath, khaosodenglish, prachachat, matichon, js๑๐๐, facebook.com	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทท. กล่าวภายหลังพิธีเปิดเทศกาลชมดอกไม้ กรุงเทพฯ (Bangkok Flora Festival) จัดระหว่างวันที่ ๑ - ๒๐ ธ.ค. ๖๓ ภายใต้อิมงาน "ยิ้มรับทานตะวัน มหัศจรรย์การเรียนรู้" (The Miracle of Learning & Smiling Sunflower) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่และเป็นของขวัญปีใหม่ให้คนกรุงเทพฯ ว่า เทศกาลชมดอกไม้กรุงเทพฯ กทท.ได้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับในสวนสาธารณะนาร่อง ๕ แห่ง ประกอบด้วย (๑) สวนวชิรเบญจทัศ เขตจตุจักร จัดแสดงทุ่งดอกบานชื่นแคะ อุทยานบัว และ นาข้าว (๒) สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร จัดแสดงทุ่งดอกปทุมมา และดอกขอสลี่ยอกตามแนวคิด "สีสันวันวาเลนไทน์" (๓) สวน ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เขตลาดกระบัง จัดแสดงสวนแนวตั้ง ตามแนวคิด "สวนรื่นรมย์ ชื่นชมกระบองเพชรยักษ์" (๔) สวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (สาทร) เขตสาทร จัดแสดงสวนบัว ภายใต้อแนวคิด "สีสันพันธุ์บัวในรั้ว สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (สาทร)" และ (๕) สวนลุมพินี เขตปทุมวัน ซึ่งเป็นสวนสาธารณะเก่าแก่ที่สุด จัดแสดงทุ่งดอกไม้ ตามแนวคิด "วันดอกไม้บานที่สวนลุมพินี" ซึ่งทั้ง ๕ สวนพร้อมให้นักท่องเที่ยวและประชาชนไปเที่ยวชม พักผ่อน และสัมผัสบรรยากาศความสวยงามของทุ่งดอกไม้ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกได้ตั้งแต่ปลายปี ๖๓ ต่อเนื่องถึงปี ๖๔	<u>ด้านบวก</u> - จัดกิจกรรมพัฒนาสวนสาธารณะ และพื้นที่สีเขียวให้เป็นสวนดอกไม้ ตามฤดูกาล เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในสวนสาธารณะของ กทท. ทั้ง ๕ แห่ง	- สำนักสิ่งแวดล้อม และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การดำเนินการตามแผนการ พัฒนาสวนสาธารณะและ พื้นที่สีเขียวให้เป็นสวนดอกไม้ ตามฤดูกาล โดยจะจัดสวนดอกไม้หมุนเวียนตามฤดูกาล ชมดอกไม้ BMA Flora Festival กระจายไปยังสวนสาธารณะ ของ กทท. ๕ แห่ง ตั้งแต่ ปลายปี ๖๓ - ปี ๖๔
๒	ตรวจความพร้อม โรงเรียน กทท. รับ เปิดภาคเรียนที่ ๒	innnews	- นายเกรียงยศ สุดลาภา รผว.กทท. กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ในวันเปิดภาคเรียนที่ ๒ เป็นวันแรก ณ โรงเรียนวัดยานนาวา เขตสาทร ว่า ได้กำชับเรื่องการบริหารจัดการครูให้เพียงพอกับจำนวนเด็กนักเรียน รวมถึงความพร้อมในการจัดทำบ้านพักครู โดยให้นำอาคารเรียนที่ไม่ได้ใช้งาน มาดัดแปลงให้เป็นอาคารที่พักของครูเพื่อประหยัดงบประมาณ นอกจากนี้ ได้หารือแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเจ้าหน้าที่ธุรการ เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ธุรการของโรงเรียนส่วนใหญ่จะโอนย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานเขต หรือหน่วยงานอื่นๆ ในสังกัด กทท. จึงให้สำรวจความคิดเห็น	<u>ด้านบวก</u> - เตรียมความพร้อมการจัดการเรียน การสอนของโรงเรียนในสังกัด กทท. รองรับการเปิดภาคเรียน ควบคู่ กับการขับเคลื่อนมาตรการ ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ โควิด-๑๙ ภายในโรงเรียน สังกัด กทท. เพื่อความปลอดภัย	- สำนักการศึกษา และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การเตรียมความพร้อมทุกด้าน ของโรงเรียนในสังกัด กทท. รองรับการเปิดภาคเรียน รวมถึงการสร้าง ความเข้าใจ และอำนวยความสะดวกให้แก่

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>และปัญหาอุปสรรคในการทำงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไข สดการย้ายของเจ้าหน้าที่ธุรการในโรงเรียน</p> <p>- สำหรับโรงเรียนวัดยานนาวา เป็นโรงเรียนสังกัด กทม.เปิดทำการเรียนการสอนเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ ในปีการศึกษา ๖๓ มีนักเรียนทั้งหมด ๔๐๕ คน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ทางโรงเรียนได้เปิดทำการเรียนการสอนตามปกติ ภายใต้มาตรการป้องกันโดยจัดตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิเด็กก่อนเข้าโรงเรียน ให้เด็กสวมหน้ากากอนามัย จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้ตามจุดต่างๆ รวมถึงได้ลดจำนวนนักเรียนให้เหลือเพียง ๒๐ คน/ห้องเรียน และมีการเหลื่อมเวลารับประทานอาหารของเด็กนักเรียนเป็น ๓ เวลาด้วย เพื่อเป็นการเว้นระยะห่างและลดความแออัดในแต่ละพื้นที่</p>	<p>ของนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>นักเรียนและผู้ปกครองกรณีที่ต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอน และการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙</p>
๓	<p>ประชุมติดตามโครงการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียและระบบความปลอดภัยทางน้ำในคลองต้นแบบ</p>	<p>matichon, naewna, thainews, twitter.com</p>	<p>- นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ป.กท. กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการจิตอาสาพระราชทาน โครงการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียและระบบความปลอดภัยทางน้ำในคลองต้นแบบ (คลองผดุงกรุงเกษม และคลองแสนแสบ) ว่าที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวระยะ ๓ เดือน (ก.ย.-พ.ย.๖๓) โดยกิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางน้ำมีเป้าหมายร้อยละ ๑๐ ของสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ริมคลองแสนแสบและคลองสาขา ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสำนักการระบายน้ำ (สนน.) ได้สำรวจแหล่งกำเนิดน้ำเสีย เฉพาะริมคลองแสนแสบและคลองสาขา ๒๑ เขตปกครอง มีแหล่งกำเนิดน้ำเสีย ๖๘๑ แห่ง ปัจจุบันได้ให้ความรู้และแนะนำข้อกำหนดไปแล้ว ๔๕๙ แห่ง ในจำนวนนี้ปฏิบัติตามกฎหมาย ๓๕๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๕๔ ของสถานประกอบการทั้งหมด และอยู่ระหว่างบังคับใช้กฎหมาย ๒๓ แห่ง อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา กทม.ได้ดำเนินการในคลองต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง แต่หลายพื้นที่ติดปัญหาการรुक้า จากนี้จะให้สำนักงานเขตไปทำความเข้าใจกับประชาชนที่มีบ้านเรือนรुक้า เพื่อให้การพัฒนาคลองคืบหน้าไปได้ตามแผน</p> <p>- ส่วนการจัดกิจกรรมการทำความสะอาดและจัดระเบียบพื้นที่ภายในคลองริมฝั่งคลอง การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและภูมิทัศน์พื้นที่ริมฝั่งคลอง และการพัฒนา/ขยายผลพื้นที่ชุมชนริมฝั่งคลองต้นแบบ มีเป้าหมาย ร้อยละ</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียและระบบความปลอดภัยทางน้ำในคลองต้นแบบ (คลองผดุงกรุงเกษมและคลองแสนแสบ)</p>	<p>- สำนักการระบายน้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประสัมพันธ์การดำเนินโครงการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียและระบบความปลอดภัยทางน้ำในคลองต้นแบบ (คลองผดุงกรุงเกษมและคลองแสนแสบ) พร้อมลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>๑๐๐ ของคลองแสนแสบและคลองสาขา ที่ดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จอย่างน้อย ๑ กิจกรรม ซึ่ง สนน.ร่วมกับสำนักงานเขตดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวในคลองแสนแสบตามแผนปฏิบัติการ ความยาว ๖๓,๖๐๐ ม. จำนวน ๑๒๐ แห่ง ปัจจุบันดำเนินการแล้ว ๕๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๔๙ ทั้งนี้ พบว่าปัญหาและอุปสรรคส่วนใหญ่จะเป็นบ้านเรือนรุกล้ำริมคลองและผักตบชวาหนาแน่น</p> <p>-  อย่างไรก็ตาม ได้สั่งการเขตในแนวคลองเร่งดำเนินการ ๓ เดือนจากนี้ จะติดตามผลอีกครั้งว่าคุณภาพน้ำในคลองแสนแสบเป็นอย่างไร ไส้สะสมตื้นขึ้นหรือไม่ รวมทั้งจะทำในคลองสาขาที่เชื่อมต่อกับคลองแสนแสบด้วย เพราะคลองสาขาเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งผลกระทบต่อสภาพน้ำในคลองแสนแสบดีขึ้น โดยจะพิจารณาคลองสาขาในเขตต่างๆ ให้เป็นคลองต้นแบบ ทำควบคู่กันไป</p>		
๔	เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากร กทม. (รุ่นที่ ๑ - ๒)	mgronline	<p>- นางวันทนี วัฒนะ รป.กทม. กล่าวภายหลังเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากร กทม. (รุ่นที่ ๑-๒) ว่า กทม. โดย สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ได้จัดหลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากร กทม.ขึ้นเนื่องจากเป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของ กทม. เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน บุคลากร กทม.จึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ ค่านิยม ทักษะที่ดี สามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่และการดำรงชีวิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งหลักสูตรมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่บุคลากร กทม.เกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อพึงปฏิบัติ สวัสดิการ วินัย ประเด็นด้านค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร เพื่อสร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ดี อันจะส่งผลต่อประโยชน์สุขของประชาชนและภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน โดยแบ่งการฝึกอบรมออกเป็น ๒ รุ่น รุ่นละ ๑๐๐ คน รวมทั้งสิ้น ๒๐๐ คน ฝึกอบรมแบบไป - กลับ ๑ วัน ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ เขตวัฒนา และการฝึกอบรมแบบไป - กลับ รุ่นละ ๓ วันทำการ โดยรุ่นที่ ๑ ฝึกอบรม ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ เขตวัฒนา และรุ่นที่ ๒ ฝึกอบรม ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี ซึ่งการฝึกอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- จัดการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากร กทม. (รุ่นที่ ๑ - ๒) เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างทัศนคติที่ดี สามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่ และการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม</p>	<p>- สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากร กทม. ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นประจำ เมื่อมีการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการใหม่</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๕	สร้างต้นแบบ โรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ	mgronline, fm๙๑bkk, facebook.com	- นายชินทร์ ศิริินาค รพ.กทม. กล่าวภายหลังเปิดป้ายโรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ (Healthy Canteen) และมอบป้ายรับรองเมนูสุขภาพให้แก่ ผู้ประกอบการร้านอาหาร จำนวน ๒๑ ราย เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ อาหารมีส่วนร่วมในการจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ และเป็นต้นแบบ ของโรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ว่า กทม.ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนทำงานในสถาน ประกอบการ ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคม โรงพยาบาลเอกชน เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ย. ๖๒ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน เขตหลักสี่ เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการ ร่วมกันขับเคลื่อนและดำเนินงานส่งเสริมสนับสนุนให้คนวัยทำงานสุขภาพดี มีความสุข อายุยืนยาว และมีคุณภาพชีวิตที่ดี กทม.โดย สำนักอนามัย (สนอ.) จึงได้จัดทำโครงการโรงอาหารศาลาว่าการ กทม. ๒ ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ (Healthy Canteen) เพื่อให้ผู้ประกอบการอาหารมีส่วนร่วมในการจำหน่าย อาหารที่ถูกสุขลักษณะ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและผู้บริโภคมีความรู้ ด้านความปลอดภัยของอาหาร และด้านโภชนาการ รวมทั้งมีพฤติกรรม บริโภคที่พึงประสงค์ เลือกบริโภคอาหารได้ครบถ้วน เพียงพอ และหลากหลาย ลดอาหารหวาน มัน เค็ม บริโภคผักและผลไม้เพิ่มขึ้น โดยจัดพิธีเปิดป้าย โรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ (Healthy Canteen) และมอบป้ายรับรอง เมนูสุขภาพให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร จำนวน ๒๑ ราย เพื่อสร้าง ขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประกอบการร้านอาหารที่มีการบริหารจัดการและ ควบคุมดูแลด้านสุขลักษณะที่ดี ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าร้านอาหาร จำหน่ายอาหารในราคาถูก สะอาด ปลอดภัย มีคุณภาพ และมีประโยชน์ ต่อสุขภาพอย่างแท้จริง	<u>ด้านบวก</u> - บูรณาการความร่วมมือด้านการ ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค คนทำงานในสถานประกอบการ	- สำนักอนามัย และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การ ขับเคลื่อนโครงการความ ร่วมมือด้านการส่งเสริม สุขภาพและป้องกันโรค คนทำงานในสถาน ประกอบการ ด้วยการจัด กิจกรรมเปิดป้ายโรงอาหาร ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ (Healthy Canteen) และ มอบป้ายรับรองเมนู สุขภาพให้แก่ผู้ประกอบการ ร้านอาหาร จำนวน ๒๑ ราย เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ อาหารมีส่วนร่วมในการ จำหน่ายอาหารที่ถูก สุขลักษณะ และเป็นต้นแบบ ของโรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ
๖	เปิดลานสเก็ต ในสวนรถไฟเชิญร่วม กิจกรรมกีฬา/ นันทนาการ	แนวหน้า, naewna	- นายวิรัตน์ มนัสสินทวงศ์ รพอ.สำนักสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ผู้บริหาร กทม. ได้มอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับพื้นที่ว่างภายในสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) จัดทำเป็นลานสเก็ตสำหรับเล่นสเก็ตในพื้นที่เฉพาะ ไม่ไปรวมกับ กิจกรรมอื่นๆ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ โดยสำนักการโยธาได้เข้าดำเนินการ ปรับพื้นผิวเดิมเป็นลานหินคลุกให้เป็นลานคอนกรีตสำหรับสเก็ตบอร์ด	<u>ด้านบวก</u> - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษา – นันทนาการในสวนสาธารณะใน พื้นที่กรุงเทพฯ	- สำนักสิ่งแวดล้อม และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความ คืบหน้าการเปิดให้บริการ ลานสเก็ตในสวนรถไฟ

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>คาดจะแล้วเสร็จเปิดให้ใช้ได้ในสัปดาห์หน้า นอกจากนี้ ภายในสวนยังมีกิจกรรมอื่นๆ อาทิ แอโรบิก ช่วงเย็น, ออกกำลังกายภายในศูนย์กีฬา - ศูนย์เยาวชน (ว่ายน้ำ โยคะ เทนนิส บาสเกตบอล ฟุตบอล เรือคายัค ฟิตเนส), กิจกรรมสันทนาการของกลุ่มนักเรียน นักศึกษา, ดูนกในสวน, ธรรมะในสวน/ปฏิบัติธรรม หอจดหมายเหตุ, ดนตรีในสวน, การศึกษาดูงาน เมืองจราจรจำลอง อุทยานผีเสื้อ ศูนย์การเรียนรู้ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ รวมถึงการจัดกิจกรรมตามเทศกาลสำคัญ โดยในช่วงเดือน ธ.ค. นี้ จะมีเทศกาลชมดอกไม้ BMA Flora Festival ชมทุ่งดอกทานตะวัน ๔ ไร่ ในงาน “ยิ้มรับทานตะวัน มหัศจรรย์การเรียนรู้” (The Miracle of Learning &amp; Smiling Sunflower)</p>		<p>พร้อมเชิญชวนร่วมกิจกรรมด้านกีฬา-นันทนาการอื่น ๆ อีกมากมาย</p>
๗	<p>ศบค.มท.สั่งทุกจังหวัดเข้ม ๔มาตรการเพิ่มเติม</p>	<p>komchadluek, bangkokbiznews</p>	<p>- นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) รายงานว่า ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-๑๙ ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๒ ธ.ค.๖๓ พิจารณากรณีพบชาวไทยที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจากประเทศเพื่อนบ้านและตรวจพบติดเชื้อโควิด-๑๙ จำนวน ๑๐ ราย โดยได้กำหนดมาตรการเพิ่มเติมให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างเคร่งครัดในห้วงวันที่ ๑-๓๑ ธ.ค. ๖๓ เพื่อให้ประชาชนเดินทางไปร่วมกิจกรรมฉลองเทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลขึ้นปีใหม่ ๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ถือปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มเติมของศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-๑๙ โดยเคร่งครัด ได้แก่ (๑) ฝ้าตรวจ/ฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในพื้นที่ตอนใน โดยให้ความสำคัญเร่งด่วนและความเข้มข้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนด้านภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามลำดับ (๒) ตรวจสอบกำกับดูแลกิจการ หรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคฯ เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - ขับเคลื่อนมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯฯ อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง - เฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสกรณีพบผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙</p>	<p>- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯฯ อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง รวมถึงขอความร่วมมือประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			ร้านอาหาร สถานประกอบการ สถานบันเทิง สนามกีฬา สถานที่ท่องเที่ยว ให้มีความเข้มงวดในมาตรการป้องกันโรคโควิด-๑๙ มากขึ้น (๓) ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเฝ้าสังเกตและกำกับดูแลบุคคลที่กลับเข้ามาในพื้นที่ชุมชน เพื่อซักถามและให้คำแนะนำมาตรการป้องกันโรคโควิด-๑๙ (๔) สร้างการรับรู้ความเข้าใจในการขอความร่วมมือภาคประชาชนและภาคประชาสังคม ทั้งผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการ ผู้จัดกิจกรรม และผู้ร่วมกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะ ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ทำความสะอาดพื้นผิวและอุปกรณ์ที่มีการสัมผัสบ่อย เว้นระยะห่าง หรือหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบุคคลอื่น และใช้แพลตฟอร์ม "ไทยชนะ" ในการเข้า-ออกสถานที่สาธารณะ		
๘	นักวิชาการเตือนสถานบันเทิงเสี่ยงเป็นแหล่งแพร่เชื้อโควิด-๑๙	tna.mcot	- ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Yong Poovorawan ระบุ โควิด-๑๙ เชื้อไวรัสจะชอบอากาศเย็นและอยู่ได้นานมากกว่าอากาศที่ร้อน สถานที่ปิด เช่น สถานบันเทิงต่าง ๆ จะเป็นแหล่งแพร่กระจายได้ง่ายกว่าสถานที่อยู่โล่งแจ้ง การติดต่อของโรคโควิด-๑๙ จะพบได้ง่ายในบุคคลในบ้านเดียวกัน มากกว่าการติดต่อในที่ทำงานถึงเกือบ ๑๐ เท่า ผู้ที่มีอาการจะมีโอกาสแพร่กระจายเชื้อได้มากกว่าผู้ไม่มีอาการ ๓ - ๔ เท่า การแพร่กระจายโรคจะเริ่มจากในเมืองก่อน แล้วกระจายสู่ชนบท ในกรณีที่พบผู้ป่วยปอดบวมมาโรงพยาบาลแล้วตรวจพบเป็นโควิด-๑๙ แสดงว่ามีการติดเชื้อหรือแพร่กระจายโรค มีอาการน้อยหรือไม่มีอาการอีกเป็นจำนวนมาก การเฝ้าระวังในกลุ่มที่มีโรคทางเดินหายใจอักเสบแบบเฉียบพลัน เช่น เป็นไข้หวัด เจ็บคอ ไอ มีการแยกโรคและตรวจคัดกรองแต่เริ่มแรก จะลดโอกาสแพร่กระจายโรคในโรงพยาบาล ทั้งนี้โรงพยาบาลอาจเป็นอีกจุดหนึ่งที่เกิด superspread ได้ การช่วยกันดูแล เฝ้าสังเกตคนแปลกหน้า แรงงานต่างชาติ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรคเป็นหน้าที่ของทุกคน	<u>ด้านบวก</u> - ขับเคลื่อนมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง รวมถึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการและประชาชนปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคที่กำหนดอย่างเคร่งครัด และร่วมแจ้งเบาะแสกรณีพบบุคคลต้องสงสัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค